



ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๒

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เรียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง โดยให้กำหนด หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตรี กาญจนะจิตตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๔๖ ๖๖๑๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๒

## หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราค่าจ้างข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศ

การเกลี่ยอัตราค่าจ้างข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศ กรณีการย้าย ยุบรวม หรือปิดส่วนราชการต่าง ๆ ในต่างประเทศ ให้คงจำนวนกรอบอัตราค่าจ้างข้าราชการโดยเกลี่ยมาไว้ที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปฏิบัติการกิจด้านการต่างประเทศ โดยส่วนราชการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศแล้ว และให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งได้ ดังนี้

๑. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้ปรับเปลี่ยนประเภทและระดับตำแหน่งได้ภายในกรอบมูลค่างานของตำแหน่งโดยให้กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
๒. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้คงการกำหนดตำแหน่งในระดับเดิม
๓. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการ ลงมา หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับชำนาญงาน ลงมา ให้กำหนดเป็นกรอบระดับตำแหน่ง

ทั้งนี้ การเกลี่ยอัตราค่าจ้างข้าราชการกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘